



MỞ RỘNG HỢP TÁC TRONG KHOA HỌC, GIÁO DỤC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRUYỀN THỐNG CHÂU ÂU

TĂNG CƯỜNG ĐỐI MỜI SÁNG TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ TOÀN CẦU HÓA ĐANG LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐHQGHN. VỚI CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO RỘNG MỞ, ĐẶC BIỆT LÀ NGOẠI GIAO NHÂN DÂN, NGOẠI GIAO VĂN HÓA - GIÁO DỤC, ĐHQGHN NỖ LỰC TÌM KIẾM VÀ THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC, TRAO ĐỔI GIÁNG VIÊN, SINH VIÊN...

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Lê Quân cùng đoàn công tác của ĐHQGHN đã có các chuyến thăm và làm việc tại các tổ chức, cơ sở giáo dục, nghiên cứu của các quốc gia gồm CH. Pháp, CH. Séc và CH. Áo.

Thúc đẩy và đa dạng hóa hợp tác khoa học, giáo dục với các đối tác Pháp

Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị (Hội đồng AUF) và Ban Điều hành Cơ quan Đại học Pháp ngữ (Ban điều hành AUF), Giám đốc ĐHQGHN, đại diện của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đã có các phát biểu nêu rõ tầm quan trọng của việc ổn định cơ cấu tổ chức, ổn định và kiện toàn nhân sự lãnh đạo và quản lý Hội đồng và Ban Điều hành AUF.

Trong thời gian công tác tại CH. Pháp, Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi làm việc với GS. Nicolas Fiévé, Giám đốc Viện Viễn đông bác cổ (EFEO). Hai bên tổng kết lại những kết quả và thành tựu trong hợp tác giữa ĐHQGHN và EFEO, chia sẻ các hoạt động của văn phòng đại diện EFEO tại Hà Nội...

Đoàn công tác của ĐHQGHN cũng đã làm việc với đại diện tập đoàn truyền thông France Médias Monde (FMM) về việc phát sóng kênh France 24 của Pháp (thuộc bản quyền của FMM) tại các cơ sở của ĐHQGHN.

Đa dạng hóa các hoạt động hợp tác với đối tác Séc

Tại CH. Séc, Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi làm việc

với Phó Giám đốc ĐH Charles, GS. Eva Voldrichova – Berankova. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đại học đã chia sẻ về các thành tựu hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc, các chương trình dự án trong khuôn khổ châu Âu như Erasmus plus, đồng thời cũng nhận thấy sự hợp tác giữa hai bên chưa tương xứng với tiềm lực và thế mạnh.

Trong thời gian tại CH. Séc, đoàn ĐHQGHN cũng đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Séc và làm việc với ông Thái Xuân Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại quốc gia này.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi làm việc với Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại CH. Áo. Tại buổi làm việc, Giám đốc Lê Quân đã chia sẻ và thông báo với Đại sứ những kết quả đã đạt được của ĐHQGHN trong những năm gần đây, chia sẻ nội dung thảo luận, trao đổi giữa ĐHQGHN và Đại học Vienna về việc phát triển tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Áo và khu vực trung tâm châu Âu. Đồng thời, Giám đốc ĐHQGHN cũng đề nghị Đại sứ quan tâm hỗ trợ ĐHQGHN trong các hợp tác với Đại học Vienna trong các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển hợp tác với các tập đoàn và doanh nghiệp của Áo, cũng như của châu Âu, đặc biệt trong việc thu hút sự quan tâm và đầu tư vào khu vực đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

